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บนัทึก 

รายงานการประชุมสภาผูว่้าการธนาคารระหว่างประเทศเพือ่บูรณะและวิวฒันาการ 

ครั้งที่ ๘ (พ.ศ.๒๔๙๖)  ณ กรุงวอชิงตนั 

   

 

๑. การประชุมสภาผู้ ว่าการธนาคารระหว่างประเทศเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการ 
(ธนาคารโลก) คร้ังที่ ๘ ประจ าปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้ประชุม ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมกับการประชุม
สภาผู้ ว่าการลงทุนการเงินระหว่างประเทศ ประธานแห่งที่ประชุมสภาผู้ ว่าการทั้งธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินนั้นคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของปากีสถาน ซึ่งที่ประชุมได้เลือกไว้
ตั้งแต่ปีกลายในปลายการประชุมประจ าปี คร้ังที่ ๗ 

การประชุมเร่ิมด้วยการประชุมของ Joint Procedure Committee ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับเลือกเป็นกรรมการด้วยทั้งทางธนาคารและทางกองทุน ในการประชุมใหญ่ร่วมกันทั้ง
ธนาคารและกองทุน รัฐมนตรีว่าการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ท าพิธเีปิดประชุมแทนประธานาธบิดี 

๒. การประชุมปรึกษาของธนาคารโลกนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกับการประชุมของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คือ 

(ก) การประชุมเร่ิมด้วยการประชุมของคณะกรรมาธิการซึ่งเรียกว่า Joint 

Procedure Committee เพื่อพิจารณาและเสนอระเบียบการประชุมต่อที่ประชุมใหญ่ และก่อนปิด
ประชุมประจ าปีกป็ระชุมคณะกรรมาธกิารนี้ เพื่อเสนอกจิการซึ่งจะประชุมกนัในปีหน้า 

(ข) การประชุมของกรรมาธิการซึ่งเรียกว่า Committee on Finance and 

Organization เพื่อพิจารณาถึงการเงินของธนาคาร และพิจารณาญัตติต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารเสนอขึ้นมา แล้วรวมรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของธนาคาร 

(ค) การประชุมใหญ่ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลก ซึ่งพิจารณาอนุมัติข้อเสนอ
ของ Committee on Finance and Organization 

นอกจากนี้มีการประชุมเตม็สภา คือสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการ
กองทุน ซึ่งพิจารณากจิการซึ่ง Joint Procedure Committee เสนอขึ้นมา 

การประชุมใหญ่รวมกนัทั้งสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการลงทุนนั้น
มีสองคร้ัง คือ ในคราวเปิดประชุมคร้ังหนึ่ง และในคราวปิดประชุมอกีคร้ังหนึ่ง 

๓. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกซึ่งน่าสนใจเฉพาะอย่างย่ิงส าหรับประเทศ
ไทย คือ 

(ก) ตามรายงานซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกเสนอต่อผู้ ว่าการธนาคารนั้นปรากฏ
การกู้ ๓ ราย คือราย ๓ ล้านเหรียญส าหรับการรถไฟ ราย ๑๘ ล้านเหรียญส าหรับการชลประทาน 
และราย ๔.๔ ล้านเหรียญส าหรับท่าเรือ ธนาคารได้แสดงรูปภาพถ่ายการขุดสร้างเขื่อนชัยนาท ใน
รายงานได้กล่าวถึงกิจการงานที่ได้ท าไปแล้วโดยเป็นที่พึงพอใจ และในตอนท้ายได้กล่าวถึง



 ๒ 

โครงการที่จะขอกู้ใหม่คือ การสร้างทางกับการบูรณะการรถไฟและการสร้างไฟฟ้าน า้ตกที่ยันฮี ซ่ึง
ขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของธนาคาร 

๔. ในรายงานประจ าปีของธนาคารได้กล่าวถึงปัญหาอันน่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งคือ
เร่ืองการวางโครงการลงทุนในประเทศที่ล้าหลัง สาระส าคัญมีใจความดังจะได้เรียนโดยย่อต่อไปนี้  

ธนาคารโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเย่ียมเยียนประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเกือบ ๕๔ 
ประเทศ และได้มุ่งที่จะศึกษาในเร่ืองทุนทางเศรษฐกิจ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในเร่ืองการบูรณะและ
การลงทุน ศึกษาโครงการโดยเฉพาะและทางที่จะให้กู้เงิน ช่วยเหลือขจัดปัญหาในเร่ืองการจัดการ 
ความรู้ทางเคร่ืองจักร และปัญหาการคลังอนัเกดิขึ้นในระหว่างด าเนินการตามโครงการ นอกจากนี้
ยังหาความรู้อนัจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งธนาคารโลกและประเทศที่เป็นสมาชิก 

ธนาคารโลกได้ตระหนักอยู่แล้วว่า ในประเทศล้าหลังหลายประเทศนั้นกม็ีทาง
บูรณะและท าให้เจริญได้ แต่อุปสรรคกม็ีอยู่หลายอย่างต่างๆ กัน ไม่ใช่แต่เพียงลงทุนแล้วเป็นได้
ผลทุกรายไป ข้อที่พึงกล่าวและปรากฏแก่หลายประเทศซึ่งเรียกว่า ล้าหลังนั้นคือ การจัดการให้ดี
และลงทุนให้สมดุลย์ การจัดการที่ผิดพลาดในทางการคลังอาจมีได้หลายรูปเช่น การลงหุ้นในทาง
เกง็ก าไรหรือที่ดินซึ่งไม่เกดิผล การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีตลาดที่จะส่งไปขาย การขาด
การคาดคะเนล่วงหน้า สร้างโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยโดยไม่มีแพทย์ นางพยาบาล หรือครู
อาจารย์ที่เหมาะสม 

ด้วยเหตุที่ทุนมีจ ากัด และเจ้าหน้าที่ทางวิชาการที่มีอยู่น้อยในประเทศล้าหลังจึง
ควรด าเนินการในสิ่งที่จ าเป็นรีบด่วนก่อน เพราะฉะนั้น จึงตกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องก าหนด
นโยบายการลงทุนไว้ เพื่อจะยังให้เกิดการส่งเสริมการเศรษฐกิจโดยทั่วไปให้มีการผลิตมากย่ิงขึ้น 
เพิ่มการออมทรัพย์และการลงทุนอนัจะยังผลให้มาตรฐานการครองชีพมีระดับสงูขึ้น 

การวางนโยบายเพื่ อการบูรณะประเทศนั้นย่อมมีความมุ่งหมายส าคัญอยู่ ๕ 
ประการ คือ (ก) ส ารวจพิจารณาการลงทุนของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อมิให้เป็นการก้าวก่ายซ้อนกับ
การลงทุนของเอกชน หรือลงทุนจนเกินก าลังไปอันอาจท าให้เกิดภาวะเงินเฟ้อหรือเสียหายอย่าง
อื่นได้ (ข) ประสานงานการบูรณะในโครงการของรัฐบาลเพื่อให้โครงการในส่วนหนึ่งได้ประสาน
กับส่วนอื่นๆ (ค) จัดให้มีล าดับก่อนหลังในโครงการบูรณะเพื่อจะได้ใช้เงิน ก าลังคนและสิน
ทรัพยากรได้เต็มที่โดยผสมกับภาวะ (ง) ให้ความช่วยเหลือทางนโยบายหรือวิธีการโดยเฉพาะ
ใดๆ แก่งานทางด้านเอกชน (จ) ก าหนดนโยบายระยะเวลายาวทางการภาษีการคลัง เพื่อให้
เหมาะสมกบัความเจริญทางด้านเศรษฐกจิ 

๕. ในรายงานได้กล่าวต่อไปว่า ประเทศที่ได้จัดการวางโครงการท านองดังกล่าว
ข้างต้นนี้ ไปแล้ว คือ บราซิลตั้งธนาคารเพื่อบูรณะขึ้น (National Bank for Development) โดย
ธนาคารโลกแนะน าขึ้น นอกจากนี้มีกระทรวงการวางโครงการ กับสภาการเศรษฐกิจและสังคมใน
พม่า คณะกรรมการวางโครงการของลังกา สภาการวางโครงการในโคลัมเบีย คณะกรรมการ
วางโครงการในอินเดีย คณะกรรมการพิจารณาการบูรณะให้อิรัก สภาการเศรษฐกิจแห่งชาติใน
นิการากวั และส านักงานวางโครงการในสริุนัม 



 ๓ 

ประเทศเรายังอยู่ในขั้นเร่ิมงาน ยังมิได้แจ้งให้ธนาคารโลกทราบ จึงไม่ปรากฏใน
รายงาน 

(ข้าพเจ้าได้ส่งรายงานประจ าปีของธนาคารโลกมาด้วยแล้ว) 

๖. ในการประชุมร่วมกันของสภาผู้ ว่าการธนาคารโลกและสภาผู้ ว่าการลงทุน
ผู้แทนประเทศเชคโกสโลวาเกียได้เสนอให้ขับไล่ผู้แทนประเทศจีนคณะชาติ และให้ผู้แทนจีน
คอมมิวนิสต์เข้าแทน ตามที่เคยเสนอทุกปีมา สหรัฐอเมริกาก็เสนออย่างเคยมิให้รับญัตตินี้ ไว้
พิจารณา ผู้แทนยูโกสลาเวียรับรองญัตติของเชคโกสโลวาเกียในข้อที่ให้ขับไล่ผู้แทนจีนคณะชาติ
ออกไป แต่กไ็ม่รับรองจีนคอมมิวนิสต์ในการลงคะแนนเสียง ฝ่ายข้างมากได้ลงมติข้อเสนอของ
สหรัฐอเมริกาและผู้แทนประเทศกไ็ด้ลงคะแนนให้ทางฝ่ายอเมริกา 

๗. ในการประชุมสภาผู้ ว่าการธนาคารโลก คณะกรรมการบริหารได้เสนอให้เชค
โกสโลวาเกยีพ้นจากสมาชิกภาพ โดยเหตุที่ยังค้างช าระเงินค่าเช่าเป็นสมาชิกในธนาคารโลกอกีราว 
๖ แสนดอลลาร์ ธนาคารโลกได้ทวงถามมานาน แต่กยั็งไม่ได้รับช าระทั้งค าชี้ แจงที่ให้มากไ็ม่เป็นที่
พอใจแก่ธนาคาร ตามความในสัญญาตั้งธนาคารโลก กติกา Article VI Section ๒ ถ้าสมาชิกไม่
ช าระเงินอาจถูกแขวนหรือพักความเป็นสมาชิกไว้ได้ สภาผู้ ว่าการธนาคารโลกได้ให้คณะกรรมการ
ก า ร เ งิ น แ ล ะ จั ด ร ะ เบี ย บ  (Committee on Finance and Organization) พิ จ า รณ า ใน
คณะกรรมการนี้ ผู้แทนเชคโกสโลวาเกียแก้ตัวว่า ได้รับแจ้งญัตติใหม่นี้ โดยกระทันหัน ไม่อาจให้
ค าตอบใดๆ ได้ ต้องถามทางรัฐบาลของเขาก่อน ผู้แทนอินเดียและฟินแลนด์ได้พูดขอให้ผ่อน
เวลาให้แก่เชคโกสโลวาเกีย อย่าเพิ่งลงมติไปอย่างใดเลย แต่ผู้แทนองักฤษและสหรัฐอเมริกาค้าน
ว่าเร่ืองนี้ ต่างกันมานานแล้ว ไม่ใช่เร่ืองใหม่เป็นเร่ืองเก่า เมื่อสัญญาไว้อย่างใดกต้็องปฏิบัติตาม
สัญญา ผลที่สุดคณะกรรมการได้ลงมติตามเสียงข้างมาก เสนอให้แขวนหรือพักเชคโกสโลวาเกีย
จากสมาชิกภาพ เว้นแต่จะได้ช าระเงินที่ค้างให้เสรจ็สิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้  ซ่ึงจะเป็นผลให้
เชคโกสโลวาเกียพ้นจากสมาชิกภาพภายหลัง ๑ ปี นับจากที่ไม่ได้ปฏิบัติการตามมติ คร้ันเร่ืองเข้า
สู่สภาผู้ ว่าการธนาคารโลก สวีเดนกเ็สนอญัตติซ้อนขอผ่อนเวลาให้แก่เชคโกสโลวาเกียอีก แต่ที่
ประชุมไม่เห็นด้วย ที่ประชุมส่วนมากลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ให้แขวนหรือพักความ
เป็นสมาชิกของเชคโกสโลวาเกียไว้ เว้นแต่จะได้ช าระเงินภายใน ๓๑ ธันวาคมนี้  ข้าพเจ้าได้
ลงคะแนนตามฝ่ายข้างมากด้วย เมื่อลงมติแล้ว ผู้แทนเชคโกสโลวาเกยีเดินออกจากที่ประชุมไป 

๘. ในการประชุมคร้ังนี้  ผู้แทนสหภาพอาฟริกาใต้ได้พูดในที่ประชุมสภาผู้ ว่าการ
ธนาคารโลกให้ขึ้นราคาทองค าไปอีก ตามที่ได้เคยมีข่าวเกร่ินอยู่ก่อนมีการประชุมประจ าปีคร้ังนี้
แล้ว แต่ผู้แทนสหรัฐอเมริกาได้คัดค้านและยืนยันอย่างหนักแน่นว่า สหรัฐอเมริกาไม่มีนโยบายจะ
ขึ้ นราคาทองค าในเวลานี้  จึงเป็นที่ เข้าใจได้ว่าอย่างน้อยในอีกหนึ่งปีข้างหน้ าราคาทองค าใน
ตลาดโลกจะไม่สงูขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้  โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายยึดม่ันอยู่ที่จะไม่
ขึ้นราคาแต่อย่างใด 

๙. ในการประชุมคร้ังนี้ ได้มีการพูดวิจารณ์ถึงการลงทุนในประเทศล้าหลังซึ่งมี
ข้อความน่าสนใจมาก แต่ว่าผู้พูดมีเวลาสั้น จึงกล่าวแต่เพียงโดยย่อ ข้าพเจ้าได้แนบตัวฉบับคัด
ส าเนาของผู้พูดต่างๆ มาในรายงานนี้ ด้วยแล้ว 



 ๔ 

๑๐. การประชุมประจ าปีส าหรับปีต่อไป คือ พ.ศ.๒๔๙๗ นั้น ในที่ประชุมJoint 

Procedure Committee ได้ตกลงให้มีการประชุมที่วอชิงตันต่อไปอกีหนึ่งปี ซ่ึงผิดกบัที่เคยปฏิบัติ
มาแล้ว กล่าวคือ เคยประชุมที่วอชิงตันหนึ่งปี แล้วไปประชุมในประเทศสมาชิกที่เชื้ อเชิญหนึ่งปี 
สลับกนัไป ลังกาได้เคยเชิญไว้แต่ปีก่อน แต่แล้วกถ็อนเสีย การที่ประชุมที่วอชิงตันกเ็พราะสมาชิก
เหน็กนัว่า จะเป็นการประหยัดและเหมาะมากกว่าที่จะต้องยกเจ้าหน้าที่ไปประเทศอื่น 

ส าหรับผู้ เป็นประธานนั้นได้แก่ ฮอลันดา และประเทศฝร่ังเศสเป็นผู้ เสนอ มี
อินเดียและสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเร่ืองนี้ดูเหมือนประเทศใหม่ๆ ได้หารือกันภายในส่วนตัวแล้ว 
จึงไม่มีใครคัดค้านหรือเสนอประเทศอื่นเข้าแข่งขันแต่อย่างใด 

๑๑. เร่ืองอื่นๆ ในโอกาสที่ไปประชุม 

(ก) ในการเดินทางไปคร้ังนี้ ข้ าพเจ้าได้ถือโอกาสไปเย่ียมธนาคารแห่ง
ประเทศอังกฤษ ตัวผู้ ว่าการไม่อยู่ มีแต่รองผู้ ว่าการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ ใหญ่หลายคนกไ็ปตาก
อากาศเสีย ข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะถามถึงปัญหาขัดข้องต่างๆ ว่า จะมีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือไม่ 
จึงไม่มีโอกาส แต่กไ็ด้ทราบภายหลังจากท่านผู้ ว่าการในกองทุนว่ากระทรวงการคลังอังกฤษกังวล
อยู่มากในเร่ือง Broken Cross Rate ในกรุงเทพฯ ตัวข้าพเจ้าไม่ได้รับการต่อว่าจากธนาคารแห่ง
ประเทศองักฤษแต่อย่างใด 

(ข) ในขณะที่ไปประชุมคราวนี้ ที่วอชิงตัน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับนาย 
Gregh ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการกู้เงินของธนาคารโลกในภาคตะวันออกไกล ซึ่งเพิ่งรับต าแหน่งใหม่
ได้ ๔ เดือนเศษ และตั้งใจจะมาเย่ียมเยียนประเทศต่างๆ ซึ่งนาย Gregh จะต้องดูแลอยู่ นาย 
Gregh เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ ใหญ่ของธนาคารโลก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ถ้าได้มีโอกาสที่รัฐบาลจะได้
ชี้แจงและให้เหน็สภาพอนัแท้จริง กบัทรัพยากรของประเทศแล้วกจ็ะเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ให้การกู้เงินจากธนาคารโลกลุล่วงส าเรจ็ง่ายขึ้น Gregh ตั้งใจจะมาถึงประเทศไทยราวกลางเดือน
พฤศจิกายนนี้  

(ค) ขณะผ่านกรุงนิวยอร์ค ข้าพเจ้าได้ไปดู Stock Exchange (ตลาดหุ้น) 
ซึ่งท าการค้าขายหุ้นวันหนึ่งหลายสิบล้านเหรียญ ได้รับเชิญให้ชมงานโดยตลอด รู้สึกว่าตลาดที่เขา
จัดนี้ ได้ด าเนินการมาช้านาน และผู้ที่จะเข้าไปซื้อหรือขายหุ้นกต้็องเป็นสมาชิกทั้งนั้นคนนอกจะเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ ตามความเหน็ของท่านรัฐมนตรี ที่ใคร่จะให้ได้เร่ิมมีตลาดหุ้นบ้างในบ้านเรา
นั้น ข้าพเจ้าเห็นว่าจะต้องค่อยๆ เร่ิมงานทลีะน้อยเป็นการทดลองดูก่อน รายละเอียดจะท าอย่างไร
ต่อไปนั้น จะได้เสนอในโอกาสต่อไป 
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จระ,ร
บันทึก
รายงานการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารระหว่างประเทศเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการ

ครั้งที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๓๕๒๐) ณ กรุงวอซิงตัน

๑. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารระหว่างประเทศเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการ
(ธนาคารโลก) ครั้งที่ ๕ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ประชุม ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมกับการประชุม
สภาผู้ว่าการลงทุนการเงินระหว่างประเทศ ประธานแห่งที่ประชุมสภาผู้ว่าการทั้งธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินนั้นคือ ร๊ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของปากีสถาน ซึ่งที่ประชุมได้เลือกไว้
ตั้งแต่ปักลายในปลายการประชุม
             ประจําปี ครั้งที่ ๓
การประชุมเริ่มด้วยการประชุมของ Joint Procedure Committee ซึ่งประเทศ
ไทยได้รับเลือกเป็นกรรมการด้วยทั้งทางธนาคารและทางกองทุน ในการประชุมใหญ่ร่วมกันทั้ง
ธนาคารและกองทุน รัฐมนตรีว่าการคลังของสหรัฐอเมริกาได้ทําพิธีเปิดประชุมแทนประธานาธิบดี
vw. การประชุมปรึกษาของธนาคารโลกนั้นปฏิบัติอย่างเดียวกับการประชุมของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คือ
(ก การประชุมเริ่มด้วยการประชุมของคณะกรรมาธิการซึ่งเรียกว่า Joint
Procedure Committee เพื่อพิจารณาและเสนอระเบียบการประชุมต่อที่ประชุมใหญ่ และก่อนปิ
             ด
ประชุมประจําปีก็ประชุมคณะกรรมาธิการนี้เพื่อเสนอกิจการซึ่งจะประชุมกันในปีหน้า
(a) การประชุมของกรรมาธิการซึ่งเรียกว่า Committee on Finance and
Organization เพื่อพิจารณาถึงการเงินของธนาคาร และพิจารณาญ์ตติต่าง ๆ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารเสนอขึ้นมา แล้วรวมรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของธนาคาร
(ค) การประชุมใหญ่ของสภาผู้ว่าการธนาคารโลก ซึ่งพิจารณาอนุมัติข้อเสนอ
ของ Committee on Finance and Organization
นอกจากนี้มีการประชุมเต็มสภา คือสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการ
กองทุน ซึ่งพิจารณากิจการซึ่ง 1๐1๓
             6 Procedure Committee เสนอขึ้นมา
การประชุมใหญ่รวมกันทั้งสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการลงทุนนั้น
มีสองครั้ง คือ ในคราวเปิดประชุมครั้งหนึ่ง และในคราวปิดประชุมอีกครั้งหนึ่ง
๓. การประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกซึ่งน่าสนใจเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับประเทศ
ไทย คือ
(ก) ตามรายงานซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกเสนอต่อผู้ว่าการธนาคารนั้นปรากฏ
การกู้ ๓ ราย คือราย ๓ ล้านเหรียญสําหรับการรถไฟ ราย ๑๕ ล้านเหรียญสําหรับการชลประทาน
และราย ๕.๕ ล้านเหรียญสําหรับท่าเรือ ธนาคารได้แสดงรูปภาพถ่ายการขุดสร้างเขื่อนชัยนาท ใน
รายงาน
             ได้กล่าวถึงกิจการงานที่ได้ทําไปแล้วโดยเป็นที่พึงพอใจ และในตอนท้ายได้กล่าวถึง
             [END PAGE 1]
             ๒

โครงการที่จะขอกู้ใหม่คือ การสร้างทางกับการบูรณะการรถไฟและการสร้างไฟฟ้าน้้าตกที่  ud ซึ่ง
ขณะนีื้อยู่ในการพิจารณาของธนาคาร

ด ในรายงานประจําปีของธนาคารได้กล่าวถึงปัญหาอันน่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งคือ
เรื่องการวางโครงการลงทุนในประเทศที่ล้าหลัง สาระสําคัญมีใจความดังจะได้เรียนโดยย่อต่อไปนี้

ธนาคารโลกได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนประเทศที่เป็นสมาชิกทั้งหมดเกือบ ๕๕
ประเทศ และได้มุ่งที่จะศึกษาในเรื่องทุนทางเศรษฐกิจ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการบูรณะและ
การลงทุน ศึกษาโครงการโดยเฉพาะและทางที่จะให้กู้เงิน 
             ช่วยเหลือขจัดปัญหาในเรื่องการจัดการ
ความรู้ทางเครื่องจักร และปัญหาการคลังอันเกิดขึ้นในระหว่างดําเนินการตามโครงการ นอกจากนี้
ยังหาความรู้อันจะเป็นประโยชน์แก่ทั้งธนาคารโลกและประเทศที่เป็นสมาชิก

ธนาคารโลกได้ตระหนักอยู่แล้วว่า ในประเทศล้าหลังหลายประเทศนั้นก็มีทาง
บูรณะและทําให้เจริญได้ แต่อุปสรรคก็มีอยู่หลายอย่างต่างๆ กัน ไม่ใช่แต่เพียงลงทุนแล้วเป็นได้
ผลทุกรายไป ข้อที่พึงกล่าวและปรากฏแก่หลายประเทศซึ่งเรียกว่า ล้าหลังนั้นคือ การจัดการให้ดี
และลงทุนให้สมดุลย์ การจัดการที่ผิดพลาดในทางการคลังอาจมีได้ห
             ลายรูปเช่น การลงหุ้นในทาง
เก็งกําไรหรือที่ดินซึ่งไม่เกิดผล การสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีตลาดที่จะส่งไปขาย การขาด
การคาดคะเนล่วงหน้า สร้างโรงพยาบาลหรือมหาวิทยาลัยโดยไม่มีแพทย์ นางพยาบาล หรือครู
อาจารย์ที่เหมาะสม

ด้วยเหตุทีทุนมีจํากัด และเจ้าหน้าที่ทางวิชาการทีมีอยู่น้อยในประเทศล้าหลังจึง

ควรดําเนินการในสิ่งที่จําเป็นรีบด่วนก่อน เพราะฉะนั้น จึงตกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องกําหนด
นโยบายการลงทุนไว้ เพื่อจะยังให้เกิดการส่งเสริมการเศรษฐกิจโดยทั่วไปให้มีการผลิตมากยิ่งขึ้น
เพิ่มการออมทรัพย์และการลง
             ทุนอันจะยังผลให้มาตรฐานการครองชีพมีระดับสูงขึ้น

การวางนโยบายเพื่อการบูรณะประเทศนั้นย่อมมีความมุ่งหมายสําคัญอยู่ ๕
ประการ คือ (ก) สํารวจพิจารณาการลงทุนของรัฐบาลทั้งหมดเพื่อมิให้เป็นการก้าวก่ายซ้อนกับ
การลงทุนของเอกชน หรือลงทุนจนเกินกําลังไปอันอาจทําให้เกิดภาวะเงินเฟื้อหรือเสียหายอย่าง
อื่นได้ (ข) ประสานงานการบูรณะในโครงการของรัฐบาลเพื่อให้โครงการในส่วนหนึ่งได้ประสาน
กับส่วนอื่นๆ (ค) จัดให้มีลําดับก่อนหลังในโครงการบูรณะเพื่อจะได้ใช้เงิน กําลังคนและสิน
ทรัพยากรได้เต็มที่โดยผสมกับภาวะ (ง) ให้ความช่
             วยเหลือทางนโยบายหรือวิธีการโดยเฉพาะ
ใดๆ แก่งานทางด้านเอกชน (จ) กําหนดนโยบายระยะเวลายาวทางการภาษีการคลัง เพื่อให้
เหมาะสมกับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ

๕. ในรายงานได้กล่าวต่อไปว่า ประเทศที่ได้จัดการวางโครงการทํานองดังกล่าว
ข้างต้นนี้ไปแล้ว คือ บราซิลตั้งธนาคารเพื่อบูรณะขึ้น (National Bank for Development) โดย
ธนาคารโลกแนะนําขึ้น นอกจากนี้มีกระทรวงการวางโครงการ กับสภาการเศรษฐกิจและสังคมใน
พม่า คณะกรรมการวางโครงการของลังกา สภาการวางโครงการในโคลัมเบีย คณะกรรมการ
วางโครงการในอินเดีย คณะกรรมการพิจารณากา
             รบูรณะให้อิรัก สภาการเศรษฐกิจแห่งชาติใน
นิการากัว และสํานักงานวางโครงการในสุรินัม
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             ประเทศเรายังอยู่ในขั้นเริ่มงาน ยังมิได้แจ้งให้ธนาคารโลกทราบ จึงไม่ปรากฏใน
รายงาน

(ข้าพเจ้าได้ส่งรายงานประจําปีของธนาคารโลกมาด้วยแล้ว)

๒. ในการประชุมร่วมกันของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและสภาผู้ว่าการลงทุน
ผู้แทนประเทศเชคโกสโลวาเกียได้เสนอให้ขับไล่ผู้แทนประเทศจีนคณะชาติ และให้ผู้แทนจีน
คอมมิวนิสต์เข้าแทน ตามที่เคยเสนอทุกปีมา สหรัฐอเมริกาก็เสนออย่างเคยมิให้รับณัตตินี้ไว้
พิจารณา ผู้แทนยูโกสลาเวียรับรองญัตติของเชคโกสโลวาเกียในข้อที่ให้ขับไล่ผู้แทนจีนคณะชาติ
ออกไป แต่ก็ไม่รับรองจีนคอมมิวนิสต์ในการลงคะแ
             นนเสียง ฝ่ายข้างมากได้ลงมติข้อเสนอของ
สหรัฐอเมริกาและผู้แทนประเทศก็ได้ลงคะแนนให้ทางฝ่ายอเมริกา

@. ในการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก คณะกรรมการบริหารได้เสนอให้เชค
โกสโลวาเกียพ้นจากสมาชิกภาพ โดยเหตุที่ยังค้างชําระเงินค่าเช่าเป็นสมาชิกในธนาคารโลกอีกราว
๒ แสนดอลลาร์ ธนาคารโลกได้ทวงถามมานาน แต่ก็ยังไม่ได้รับชําระทั้งคําชี้แจงที่ให้มาก็ไม่เป็นที่
พอใจแก่ธนาคาร ตามความในสัญญาตั้งธนาคารโลก กติกา Article VI Section ๒ ถ้าสมาชิกไม่
ชําระเงินอาจถูกแขวนหรือพักความเป็นสมาชิกไว้ได้ สภาผู้ว่าการธนาคารโลกได้ให้ค
             ณะกรรมการ
การเงินและจัดระเบียบ (Committee on Finance and Organization) พิจารณ าใน
คณะกรรมการนี้ผู้แทนเชคโกสโลวาเกียแก้ตัวว่า ได้รับแจ้งญัตติใหม่นี้โดยกระทันหัน ไม่อาจให้
คําตอบใด ๆ ได้ ต้องถามทางรัฐบาลของเขาก่อน ผู้แทนอินเดียและฟินแลนด์ได้พูดขอให้ผ่อน
เวลาให้แก่เชคโกสโลวาเกีย อย่าเพิ่งลงมติไปอย่างใดเลย แต่ผู้แทนอังกฤษและสหรัฐอเมริกาค้าน
ว่าเรื่องนี้ต่างกันมานานแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องเก่า เมื่อสัญญาไว้อย่างใดก็ต้องปฏิบัติตาม
สัญญา ผลที่สุดคณะกรรมการได้ลงมติตามเสียงข้างมาก เสนอให้แขวนหรือพ
             ักเชคโกสโลวาเกีย
จากสมาชิกภาพ เว้นแต่จะได้ชําระเงินที่ค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมนี้ ซึ่งจะเป็นผลให้
เชคโกสโลวาเกียพันจากสมาชิกภาพภายหลัง ๑ ปี นับจากที่ไม่ได้ปฏิบัติการตามมติ ครั้นเรื่องเข้า
สู่สภาผู้ว่าการธนาคารโลก สวีเดนก็เสนอญัตติซ้อนขอผ่อนเวลาให้แก่เชคโกสโลวาเกียอีก แต่ที่
ประชุมไม่เห็นด้วย ที่ประชุมส่วนมากลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ให้แขวนหรือพักความ
เป็นสมาชิกของเชคโกสโลวาเกียไว้ เว้นแต่จะได้ชําระเงินภายใน ๓๑ ธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าได้
ลงคะแนนตามฝ่ายข้างมากด้วย เมื่อลงมติแล้ว ผู้แ
             ทนเชคโกสโลวาเกียเดินออกจากที่ประชุมไป

๕. ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนสหภาพอาฟริกาใต้ได้พูดในที่ประชุมสภาผู้ว่าการ
ธนาคารโลกให้ขึ้นราคาทองคําไปอีก ตามที่ได้เคยมีข่าวเกริ่นอยู่ก่อนมีการประชุมประจําปีครั้งนี้

แล้ว แต่ผู้แทนสหรัฐอเมริกาได้คัดค้านและยืนยันอย่างหนักแน่นว่า สหรัฐอเมริกาไม่มีนโยบายจะ

&         9.           say    ซา   1   อ    a   aay    y         9,
ขึ้นราคาทองคําในเวลานี จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าอย่างน้อยในอีกหนึ่งปีข้างหน้าราคาทองคําใน
เบ  wad oi        ๑ &   ซ,     ซ.   aa     ad  va 
               1
ตลาดโลกจะไม่สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่ โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีนโยบายยืดมันอยู่ที่จะไม่
ขึ้นราคาแต่อย่างใด
๕. ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดวิจารณ์ถึงการลงทุนในประเทศล้าหลังซึ่งมี
ข้อความน่าสนใจมาก แต่ว่าผู้พูดมีเวลาสัน จึงกล่าวแต่เพียงโดยย่อ ข้าพเจ้าได้แนบตัวฉบับคัด

สําเนาของผู้พูดต่างๆ มาในรายงานนีด้วยแล้ว
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             ๕

oo. การประชุมประจําปีสําหรับปีต่อไป คือ พ.ศ.๒๕๓ uy ในที่ประชุม๑ท1

Procedure Committee ได้ตกลงให้มีการประชุมที่วอชิงตันต่อไปอีกหนึ่งปี ซึ่งผิดกับที่เคยปฏิบัติ

มาแล้ว กล่าวคือ เคยประชุมที่วอชิงตันหนึ่งปี แล้วไปประชุมในประเทศสมาชิกที่เชื้อเชิญหนึ่งปี
สลับกันไป ลังกาได้เคยเชิญไว้แต่ปีก่อน แต่แล้วก็ถอนเสีย การที่ประชุมที่วอชิงตันก็เพราะสมาชิก
เห็นกันว่า จะเป็นการประหยัดและเหมาะมากกว่าที่จะต้องยกเจ้าหน้าที่ไปประเทศอื่น
สําหรับผู้เป็นประธานนั้นได้แก่ ฮอลันดา และประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้เสนอ มี
อินเดีย
             และสหรัฐอเมริกาสนับสนุนเรื่องนี้ดู เหมือนประเทศใหม่ ๆ ได้หารือกันภายในส่วนตัวแล้ว
จึงไม่มีใครคัดค้านหรือเสนอประเทศอื่นเข้าแข่งขันแต่อย่างใด
oo. เรื่องอื่นๆ ในโอกาสที่ไปประชุม

(ก) ในการเดินทางไปครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ถือโอกาสไปเยี่ยมธนาคารแห่ง
ประเทศอังกฤษ ตัวผู้ว่าการไม่อยู่ มีแต่รองผู้ว่าการ และเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่หลายคนก็ไปตาก
อากาศเสีย ข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะถามถึงปัญหาขัดข้องต่างๆ ว่า จะมีเกี่ยวข้องกับประเทศไทยหรือไม่
จึงไม่มีโอกาส แต่ก็ได้ทราบภายหลังจากท่านผู้ว่าการในกองทุนว่ากระทรวงการคลังอังกฤ
             ษกังวล
อยู่มากในเรื่อง Broken Cross Rate ในกรุงเทพฯ ตัวข้าพเจ้าไม่ได้รับการต่อว่าจากธนาคารแห่ง
ประเทศอังกฤษแต่อย่างใด

(ขา ในขณะที่ไปประชุมคราวนี้ที่วอชิงตัน ข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบกับนาย
Gregh ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายการกู้เงินของธนาคารโลกในภาคตะวันออกไกล ซึ่งเพิ่งรับตําแหน่งใหม่
ได้ ๕ เดือนเศษ และตั้งใจจะมาเยี่ยมเยียนประเทศต่าง ๆ ซึ่งนาย Gregh จะต้องดูแลอยู่ นาย
Gregh เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ของธนาคารโลก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ถ้าได้มีโอกาสที่รัฐบาลจะได้
ชี้แจงและให้เห็นสภาพอันแท้จริง กับทรัพยากรของประเ
             ทศแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งที่จะช่วย
ให้การกู้เงินจากธนาคารโลกลุล่วงสํา เร็จง่ายขึ้น ๒๐0: ตั้งใจจะมาถึงประเทศไทยราวกลางเดือน
พฤศจิกายนนี้

(ค) ขณะผ่านกรุงนิวยอร์ค ข้าพเจ้าได้ไปดู Stock Exchange (ตลาดหุ้น)
ซึ่งทําการค้าขายหุ้นวันหนึ่งหลายสิบล้านเหรียญ ได้รับเชิญให้ชมงานโดยตลอด รู้สึกว่าตลาดที่เขา
จัดนี้ได้ดําเนินการมาช้านาน และผู้ที่จะเข้าไปซื้อหรือขายหุ้นก็ต้องเป็นสมาชิกทั้งนั้นคนนอกจะเข้า
ไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ ตามความเห็นของท่านรัฐมนตรี ที่ใคร่จะให้ได้เริ่มมีตลาดหุ้นบ้างในบ้านเรา
นั้น ข้าพเ
             จ้าเห็นว่าจะต้องค่อยๆ เริ่มงานทีละน้อยเป็นการทดลองดูก่อน รายละเอียดจะทําอย่างไร

ต่อไปนั้น จะได้เสนอในโอกาสต่อไป

(ลงชื่อ) สววินิจฉัยกุล
(นายเสริม วินิจฉัยกุล)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๓ ตุลาคม ๒๕๓๒
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